

Số: 12/BC-UBND

Hồ Sơn, ngày 14 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Xã Hồ Sơn thuộc xã vùng I của huyện Hữu Lũng, trung tâm xã cách trung tâm huyện 4,5km, phía Đông giáp xã Tân Thành, phía Tây giáp xã Sơn Hà và xã Minh Hòa, phía Nam giáp xã Hòa Thắng, phía Bắc giáp xã Đồng Tân và xã Cai Kinh, xã có tổng diện tích tự nhiên là 1.539,72 ha; có tuyến đường sắt Hà Nội-Lạng Sơn, đường cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn, đường tỉnh lộ 242 và đường huyện H96 chạy qua địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Toàn xã có 1.196 hộ với 4.844 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc sinh sống chủ yếu: Kinh, Tày, Nùng, Cao lan, Hoa. Xã được chia làm 8 thôn, kinh tế của địa phương chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp, diện tích đất nông lâm nghiệp chiếm 80% trong tổng diện tích tự nhiên của toàn xã, các cây trồng chủ yếu là trồng lúa, cây lâm nghiệp và một số diện tích cây ăn quả như: Nhãn, bưởi, mít. Trong các năm gần đây nhân dân đã từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần tăng năng suất, tạo ra chất lượng sản phẩm đạt hiệu quả cao. UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo công tác sản xuất nông nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, toàn xã có 213 hộ ương giống cây lâm nghiệp và 133,8 ha cây ăn quả các loại cho sản phẩm, các loại cây được trồng chủ yếu là bưởi, mít, chuối, nhãn, hồng xiêm... Nhìn chung bà con nhân dân đã biết ứng dụng KHKT vào sản xuất thay thế giống cũ bằng giống cây đầu dòng, cây có nguồn gốc từ đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thu nhập của người dân được ổn định.

Ngoài Phát triển nông nghiệp trên địa bàn xã duy trì và phát triển một số ngành nghề khác như sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ...giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 200 lao động, có thu nhập ổn định từ 5-7 triệu đồng/người/tháng, nâng mức thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 40,8 triệu đồng/người/năm.

Xã có dòng sông Trung chạy dọc theo chiều dài của xã cung cấp nguồn nước chủ yếu cho sinh hoạt cũng như sản xuất nông nghiệp của người dân; có tuyến đường sắt Hà Nội- Lạng Sơn, đường cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn, đường tỉnh lộ 242 và đường huyện H96 chạy qua rất thuận tiện cho việc giao lưu hàng hóa thương mại, dịch vụ với các địa phương trong và ngoài tỉnh là điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội.

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM

Ngay từ giai đoạn đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, UBND, BCD, BQL đã lãnh đạo, chỉ đạo thông qua việc ban hành các Nghị quyết, kế hoạch và các văn bản liên quan và đến hết năm 2021 xã Hồ Sơn đạt 11/19 tiêu chí và được UBND tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Hữu Lũng lựa chọn là xã hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong năm 2022. Trong những năm qua toàn thể cán bộ và nhân dân xã Hồ Sơn đã nỗ lực cố gắng xây dựng nông thôn mới và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể:

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ, chính quyền xã luôn xác định xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã, đồng thời vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là chiến lược lâu dài đòi hỏi các cấp các ngành phải kiên quyết, bền bỉ, quyết tâm cao trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện; kiện toàn Ban Chỉ đạo, BQL khi có thay đổi; phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban Chỉ đạo, BQL phụ trách các thôn. Xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm để thực hiện các tiêu chí. UBND xã, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới của xã làm tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong xã; chỉ đạo Mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, các thôn tổ chức tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Từ đó cán bộ, đảng viên, nhân dân đã có những nhận thức đúng đắn và đồng thuận với những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đồng tình ủng hộ chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã để về đích theo đúng tiến độ cấp trên đề ra.

2. Về công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn

Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã xác định muốn thực hiện tốt công tác nông thôn mới theo đúng kế hoạch, thì những người làm công tác nông thôn mới phải là những người tiên phong đi đầu trong mọi lĩnh vực. Vì vậy xã đã phối hợp với Văn phòng điều phối của huyện, tỉnh mở lớp tập huấn cho tất cả các thành viên BCD, BQL, Ban phát triển thôn, đảm bảo 100% cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới của xã được tập huấn về kiến thức xây dựng nông thôn mới.

BCD cũng xác định công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân là khâu quan trọng và then chốt để huy động tổng hợp sức mạnh của toàn dân cùng hệ thống chính trị thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền, vận động đã được chú trọng và đẩy mạnh, triển khai rộng khắp từ xã đến

thôn bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như lồng ghép qua các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội để tuyên truyền cho người dân hiểu được tầm quan trọng và lợi ích thụ hưởng trong xây dựng nông thôn mới.

MTTQ và các đoàn thể xã đã tập trung triển khai tốt cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*”, gắn với phong trào thi đua “*Hữu Lũng cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới*”. Trong đó: Hội Phụ nữ triển khai thực hiện tốt mô hình “*5 không 3 sạch, 3 an toàn*” đến toàn thể 8/8 thôn; Hội Nông dân phát triển phong trào “*Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững*”; Đoàn thanh niên tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động “*Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM*”; Hội Cựu chiến binh triển khai phong trào “*Cựu chiến binh gương mẫu*” các phong trào đều thu hút 100% hội viên tham gia.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã đã có chuyển biến tích cực, nhận thức của cấp ủy, chính quyền xã và người dân được nâng lên, người dân đã nhận thức rõ lợi ích và trách nhiệm trong thực hiện chương trình; tự giác tham gia xây dựng và chỉnh trang nhà cửa, các công trình phụ trợ của gia đình; thường xuyên vệ sinh đường làng ngõ xóm; đóng góp bằng tiền, đất đai, ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt nông thôn và công trình hạ tầng nông thôn khác; mạnh dạn đầu tư và vay vốn tín dụng để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập kinh tế góp phần ổn định đời sống về tinh thần, vật chất. Qua đó phong trào xây dựng NTM đã phát triển rộng khắp.

3. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

Là một xã miền núi, cơ sở hạ tầng còn thiếu và xuống cấp, nhất là các công trình phúc lợi phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Đến hết năm 2021 xã đạt 11/19 tiêu chí, còn 8 tiêu chí chưa hoàn thành. Trong đó có những tiêu chí thực hiện hết sức khó khăn, cần có nguồn lực đầu tư lớn như: tiêu chí số 2 (Giao thông), tiêu chí số 5 (Trường học), tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 15 (Y tế), tiêu chí số 17 (Môi trường)... Tuy nhiên bằng sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã đã tập trung huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đến hết năm 2022 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí thuộc 5 nhóm nội dung tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. Cụ thể:

3.1. Nhóm Quy hoạch

Về Quy hoạch chung, xã Hồ Sơn đã được UBND huyện Hữu Lũng phê duyệt tại Quyết định số 4436/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng giai đoạn 2021-2030.

Quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch được UBND huyện Hữu Lũng phê duyệt tại Quyết định số 4436/QĐ-UBND, ngày 24/9/2021 về việc phê duyệt

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030. UBND xã đã tổ chức công bố niêm yết công khai đồ án quy hoạch cho toàn thể nhân dân biết và thực hiện.

3.2. Nhóm Hạ tầng kinh tế - xã hội gồm:

3.2.1 Giao thông

Đường trục xã: trên địa bàn xã có 06 tuyến đường trục xã với tổng chiều dài 5,88km; mặt đường đã được bê tông hóa 100%.

Đường trục thôn: Tổng chiều dài 14,53 km, hệ thống thoát nước chủ yếu là thoát nước tự nhiên. Mặt đường BTXM là 12,13 km/14,53 km chiếm 83,53%.

Đường ngõ xóm: Tổng số 6,3 km, đến nay trên địa bàn xã đã cứng hóa được 5,14km/6,3km đạt tỷ lệ 81,6%; các tuyến đường đều có điểm tránh xe, thoát nước hợp lý, và không lầy lội vào mùa mưa. Trên địa bàn xã không có đường trục chính nội đồng.

3.2.2 Thủy lợi:

Trên địa bàn xã có 04 công trình thủy lợi gồm 02 hồ đập, 01 đập dâng và 01 Trạm bơm điện. Tổng chiều dài kênh mương là 10,7km được kiên cố là 10,7/10,7km đạt tỷ lệ 100%. Tổng số diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã trong phạm vi tưới thiết kế của công trình thủy lợi là 219 ha, thực tế hiện nay các công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ tưới, tiêu chủ động cho 206,6ha, năng lực tưới tiêu chủ động của các công trình đạt 94,3%. Hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất cho nhân dân.

3.2.3 Điện:

Trên địa bàn xã có 08 Trạm biến áp dung lượng 1.930KVA, đường dây trung thế, đường dây hạ thế 0,4KV có chiều dài 38km đảm bảo vận hành theo quy định. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Đảm bảo 100% hộ dân (1.196/1.196 hộ) được sử dụng điện thường xuyên và an toàn.

3.2.4 Trường học:

Với sự cố gắng nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự chung tay góp sức của nhân dân trên địa bàn xã, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền. Qua triển khai xây dựng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã đầu tư xây mới 2 phòng chức năng trường THCS với tổng kinh phí 1.137.025.000 đồng; xây dựng nhà 2 tầng 08 phòng học, 05 phòng chức năng và các công trình phụ trợ trường Tiểu học, với tổng kinh phí 9.457.540.000 đồng; xây dựng nhà 2 tầng 06 phòng học, nhà hiệu bộ 1 tầng, phòng chức năng, bếp ăn 01 chiều, các công trình phụ trợ trường Mầm non với tổng kinh phí 9.729.112.000 đồng. Đến nay 3/3 trường trên địa bàn xã đều đạt chuẩn về cơ sở vật chất; trường Tiểu Học hoàn thành công tác đánh giá trường chuẩn quốc gia mức độ I. Đến thời điểm hiện tại đang trình tỉnh thẩm định đánh giá trường Tiểu học, trường Mầm Non đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

3.2.5 Cơ sở vật chất văn hóa:

Nhà Văn hóa và sân thể thao xã: Xây mới 01 nhà văn hóa xã với diện tích 408m² đảm bảo 230 chỗ ngồi trở lên; có sân khấu diện tích 50m², có 02 phòng chờ. Có khu vệ sinh 02 phòng riêng biệt, có khu để xe. Có đầy đủ các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt. Với tổng kinh phí 3.957.661.000 đồng.

Trên địa bàn xã có 01 sân bóng đá nhân tạo tại thôn Nhất Hà cơ bản đáp ứng cho các hoạt động thể thao chung của xã. Ngoài ra các thôn đều có các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em và người cao tuổi được gắn với nhà văn hóa xã, thôn và các điểm trường học trên địa bàn.

Có 08/08 thôn có diện tích đất quy hoạch cho Nhà văn hóa từ 200m² trở lên; quy mô xây dựng đạt 80 chỗ ngồi trở lên; có sân khấu trong hội trường; có nhà vệ sinh; có trang thiết bị phục vụ sinh hoạt đảm bảo quy định; có sân tập thể thao đơn giản.

3.2.6 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn:

Trên địa bàn xã Hồ Sơn có 01 chợ Phố Vị phục vụ hoạt động buôn bán kinh doanh cho nhân dân. Năm 2022 được đầu tư xây dựng với quy mô khuôn viên chợ khoảng 1.000 m² đảm bảo đủ diện tích theo nhu cầu thực tế, cơ sở hạ tầng đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, các bộ phận phụ trợ kỹ thuật công trình đảm bảo theo quy định.

3.2.7 Thông tin và Truyền thông:

Xã đã có 01 điểm Bưu điện văn hóa xã, có mặt bằng, trang thiết bị phù hợp với hình thức tổ chức cung ứng và nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính; có treo biển hiệu; niêm yết giờ mở cửa, có người phục vụ; Bưu điện huyện đặt 01 hòm thư công cộng tại Bưu điện văn hóa xã. Hoạt động của Bưu điện hàng ngày đảm bảo từ 4 giờ/ngày làm việc để chuyển phát công văn, báo chí phục vụ cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Có dịch vụ viễn thông di động của các nhà mạng, có điện thoại cố định hoạt động thông suốt phục vụ tại Bưu điện, trụ sở UBND xã. Cơ sở hạ tầng đáp ứng cung cấp dịch vụ điện thoại mặt đất nội hạt, đáp ứng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định, di động mặt đất; có điểm cung cấp dịch vụ truy nhập internet công cộng do hộ kinh doanh quản lý, khai thác; 8/8 thôn được phủ sóng 3G, 4G để truy nhập internet 100%.

Hiện tại xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến 08/08 thôn phục vụ mục đích tuyên truyền của xã.

Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành: Số lượng máy tính trang bị cho cán bộ Đảng ủy, HĐND, UBND là 20/20 máy; 100% cán bộ xã có hòm thư điện tử công vụ; xã quản lý văn bản và điều hành ioffice, hệ thống thư điện tử công vụ, cổng dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra tại xã sử dụng

các phần mềm chuyên môn như Kế toán, Tư pháp, Bảo trợ xã hội, phần mềm chính sách, phần mềm trẻ em, phần mềm bảo hiểm y tế...

3.2.8 Nhà ở dân cư:

Trên địa bàn xã không có nhà tạm, nhà dột nát; Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng là 1.091/1.196 nhà đạt 91,22%.

3.3. Nhóm Kinh tế và Tổ chức sản xuất gồm:

3.3.1 Thu nhập: Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 trên địa bàn xã Hồ Sơn đạt 40,8 triệu đồng.

3.3.2 Hộ nghèo, lao động có việc làm:

Qua rà soát hộ nghèo năm 2021 trên địa bàn xã Hồ Sơn là 3,0%; kết quả rà soát hộ nghèo năm 2022 là 15/1.196 hộ đạt tỷ lệ là 1,2%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 3.544/3.754 người, đạt 94,4%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ là 2.169/3.754 người, đạt 57,77%.

3.3.3 Tổ chức sản xuất:

Trên địa bàn xã có Hợp tác xã nông nghiệp Hồ Sơn, gồm 30 thành viên, có trụ sở giao dịch tại thôn Tân Hoa, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Hợp Tác xã có giấy phép kinh doanh, hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012, có Điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh. có mô hình ương giống cây Lâm nghiệp của Hợp tác xã và một số hộ dân trên địa bàn xã là sản phẩm chủ lực của xã. Sản phẩm giống cây lâm nghiệp có Hợp đồng liên kết và tiêu thụ sản phẩm cây Keo giống số 05/HĐSXTT ngày 22/02/2022 giữa HTX Nông nghiệp Hồ Sơn và Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đông Bắc, thực hiện tiêu thụ 700 vạn cây Keo giống/năm.

Xã có 01 tổ khuyến nông cộng đồng và hoạt động hiệu quả được thành lập theo Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 về việc thành lập tổ khuyến nông cộng đồng xã Hồ Sơn. Tổ khuyến nông tham mưu cho UBND xã về các kế hoạch sản xuất nông nghiệp trong năm, tham gia các lớp đào tạo, tập huấn kỹ thuật, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyển giao công nghệ trong sản xuất nông nghiệp tới bà con nông dân.

3.4. Văn hóa - xã hội - môi trường

3.4.1 Giáo dục và Đào tạo:

Xã Hồ Sơn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS năm 2021-2022 là 77/78 em đạt 99,7%. Tỷ lệ thanh, thiếu niên từ 15 tuổi đến hết 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS năm 2021-2022 là 258/264 em đạt 97,7%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học

trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, học nghề năm học 2021-2022 là 249/264 em đạt 94,3%.

3.4.2 *Văn hóa*: Năm 2021 số thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa có 8/8 thôn; năm 2022 số thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa có 8/8 thôn.

3.4.3 *Môi trường và An toàn thực phẩm*:

Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy định của xã là 1.196/1.196 hộ, đạt 100%. Tỷ lệ số hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN01-1:2018/BYT của Bộ Y tế là 31,05%; (thông báo số 271/TB-TTN ngày 22/12/2022 của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lạng Sơn). Tỷ lệ số hộ dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn xã là 262 hộ đạt tỷ lệ 21,9% theo Thông báo số 186/TB-TTN ngày 10/9/2020 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Trên địa bàn xã Hồ Sơn có tổng số 31 cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong đó: 11 cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng phải lập hồ sơ môi trường đều đã lập hồ sơ môi trường theo quy định, thực hiện quan trắc môi trường định kỳ, không có hoạt động gây ô nhiễm môi trường; 20 cơ sở kinh doanh không thuộc đối tượng phải lập hồ sơ môi trường đã ký cam kết chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh. 100% các cơ sở thực hiện thu gom, xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường, không có đơn thư phản ánh, kiến nghị của người dân.

Đường làng, ngõ xóm các tuyến trục chính của xã thường xuyên được quét dọn vệ sinh, không có hiện tượng vứt rác bừa bãi, không có nước thải ứ đọng gây mất vệ sinh môi trường. Mô hình trồng hoa ven đường tại các trục đường chính, các tuyến đường chính đã có hàng rào xanh được chỉnh trang đảm bảo cảnh quan môi trường sáng, xanh sạch, đẹp. Các ao chứa nước và các tuyến mương, rãnh thoát nước trên địa bàn xã thường xuyên được vệ sinh khơi thông, nạo vét thu gom rác thải. Các hộ gia đình thường xuyên thực hiện việc cải tạo vườn, chỉnh trang nhà cửa, hàng rào, cổng ngõ, cây xanh ven đường được cắt tỉa cơ bản gọn gàng, không vươn ra đường...

Trên địa bàn xã có 942/1196 hộ đăng ký thực hiện thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại gia đình, đạt tỷ lệ 78,8 %. Tỷ lệ chất thải nhựa được thu gom, tái sử dụng trên địa bàn xã đạt 33,4%.

Về hệ thống mương, rãnh thoát nước cơ bản được khơi thông, tiêu thoát nước, không để ứ đọng gây ô nhiễm môi trường. Rác thải y tế của cơ sở y tế xã được thu gom, xử lý theo quy định của ngành y tế.

Đối với vỏ bao bì hóa chất bảo vệ thực vật: Đã bố trí 75 bể thu gom bao bì, chai lọ thuốc BVTV tại các cánh đồng trên địa bàn xã.

Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) đạt 77,6%. Hỗ trợ xây dựng được 60 nhà

tiêu, 16 nhà tắm theo nguồn hỗ trợ kinh phí của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn với tổng số vốn hỗ trợ là 58 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của Chi cục môi trường tỉnh Lạng Sơn và 13 triệu đồng từ nguồn của Trung tâm y tế huyện. Nâng tỷ lệ số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh lên 997/1.196 hộ đạt 83,4%; nhà tắm hợp vệ sinh có 1.066/1.196 hộ, đạt 89,13%; bể chứa nước hợp vệ sinh có 1.181/1.196 hộ, đạt 98,8%; Số hộ gia đình đảm bảo 3 sạch là 928/1.196 hộ, đạt 77,6%; số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh: 43/64 hộ, đạt 67,2%.

Trên địa bàn xã có 153/153 hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều tuân thủ đầy đủ các yêu cầu, quy định của Nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm.

3.5. Nhóm Hệ thống chính trị gồm:

3.5.1 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật:

Tổng số cán bộ, công chức toàn xã là 20 người (cán bộ: 9 người; công chức: 11 người); số cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định là: 20/20 người đạt tỷ lệ 100% (không bao gồm Trưởng Công an xã chính quy).

Xã Hồ Sơn có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở. Kết quả đánh giá phân loại Đảng bộ, Chính quyền xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội năm 2022 đều được đánh giá xếp loại vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Xã Hồ Sơn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 theo Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND huyện Hữu Lũng.

Các mục tiêu bình đẳng giới được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của địa phương; 100% phụ nữ thuộc hộ nghèo, phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức; Trên địa bàn xã không có trường hợp tảo hôn, cưỡng ép kết hôn; toàn xã có 08/08 thôn có mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh, có địa chỉ rõ ràng, thuận lợi; Đảm bảo mỗi tháng có ít nhất 02 chuyên mục tuyên truyền về bình đẳng giới trên hệ thống truyền thanh của xã.

Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, phối hợp với các cấp ngành có liên quan để bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban phát triển thôn xã Hồ Sơn năm 2022.

3.5.2 Quốc phòng và an ninh:

Xây dựng lực lượng dân quân, hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng

- Đối với công tác xây dựng lực lượng, chất lượng dân quân tự vệ: Công tác xây dựng lực lượng đảm bảo đủ số lượng thành viên theo quy định; tổ chức biên chế Trung đội dân quân là 28 đồng chí (đảm bảo quy định tại Thông tư

77/2020/TT-BQP); tỷ lệ Đảng viên trong dân quân nông cốt là: 17/83 đồng chí, đạt tỷ lệ 20,5%; trung đội DQCD được trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ của DQTV. Công tác huấn luyện đảm bảo đầy đủ, quân số tham gia huấn luyện đạt 98%, đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt, kết quả huấn luyện năm 2022 đánh giá chung đạt giỏi.

- BCH QS xã có đầy đủ các kế hoạch theo quy định tại thông tư 43/2020/TT-BQP; Hội đồng GDQP&AN được thường xuyên kiện toàn đảm bảo đủ số lượng và thành phần, hoạt động có hiệu quả; hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo chất lượng. 100% quân nhân hoàn thành nhiệm vụ về địa phương được đăng ký quân dự bị và được quản lý chặt chẽ. 100% quân nhân dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật được đăng ký quản lý theo chỉ tiêu cấp trên giao, sẵn sàng động viên khi có lệnh; công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân, sẵn sàng nhập ngũ, đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Năm 2022 xã Hồ Sơn đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên. Trên địa bàn xã không có khiếu kiện đông người kéo dài, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (trộm cắp, cờ bạc, ma túy) được kiềm chế, giảm so với năm trước; Công an xã biên chế gồm 13 đồng chí (*trong đó: 01 đồng chí Trưởng Công an xã, 01 đồng chí Phó Trưởng Công an xã và 03 công an viên là công an chính quy; 08 đồng chí công an viên là công an bán chuyên trách*). Công an xã có đủ trình độ, năng lực, đáp ứng được yêu cầu công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn.

4. Tổng số vốn huy động

Tổng số vốn huy động xây dựng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là: 47.283 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn nhà nước hỗ trợ là 28.090 triệu đồng;
- Nhân dân đóng góp 18.273 triệu đồng. (*Trong đó hiến đất được 1.500m² đất làm đường và trên 1.500 m² làm công trình phúc lợi khác; huy động được trên 4730 ngày công lao động của nhân dân quy ra tiền là 1.450 triệu đồng*);
- Hỗ trợ từ doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân: 920 triệu đồng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt đạt được

Qua quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã thật sự tạo ra một số mô hình mới, cách làm hay, đã có nhiều nhân tố tiêu biểu, điển hình tiên tiến. Cơ sở hạ tầng phát triển đáp ứng được nhu cầu sản xuất và dân sinh; Sản xuất phát triển góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng. Đời sống văn hóa của nhân dân ngày một nâng cao và hưởng thụ nhiều hơn về nét đẹp văn hóa làng quê với môi trường xanh, sạch, đẹp; Quy chế dân chủ cơ sở ngày một mở rộng. Đã hoàn thành các nội dung theo như đề án đã

được UBND huyện phê duyệt. Hệ thống chính trị được nâng cao về chất và lượng, dân chủ ở cơ sở được phát huy; an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Công tác chăm sóc sức khỏe được cải thiện...

Đa số người dân đã thấy được hiệu quả của Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới đã làm chuyển biến đời sống của người dân, kinh tế ổn định, thu nhập nâng lên. Qua đó người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước và chính quyền địa phương.

Qua chương trình đã ghi nhận các tập thể và cá nhân điển hình trong việc hiến đất làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Trên cơ sở kết quả đạt được làm cơ sở đánh giá xác định rõ hơn nội dung, cách làm, cơ chế và chính sách hỗ trợ cho giai đoạn tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

**** Những thuận lợi***

- Được sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh của huyện.

- Được sự đồng tình ủng hộ của Đảng bộ, nhân dân trong xã và của các doanh nghiệp, sẵn sàng đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng nông thôn mới; đội ngũ cán bộ từ xã tới thôn tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Công tác tập trung phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân đã được chú trọng, diện tích canh tác nông nghiệp theo hướng công nghệ cao ngày càng được mở rộng, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đang được thực hiện tích cực.

- Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, Cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống dân sinh, diện mạo nông thôn được đổi mới.

**** Khó khăn***

- Hồ Sơn là địa phương gặp nhiều khó khăn khi bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới so với các xã đã về đích, với xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới ở mức thấp (chỉ đạt 10/19 tiêu chí vào năm 2020, năm 2021 mới chỉ đạt 11/19 tiêu chí), hạ tầng nông thôn phát triển chưa đồng bộ, cơ sở vật chất còn thiếu, tỷ lệ hộ có mức sống trung bình so với mặt bằng chung còn cao; khó huy động nguồn lực trong dân để xây dựng nông thôn mới. Đến nay cơ sở hạ tầng tuy đạt chuẩn theo quy định nhưng cần tiếp tục đầu tư nâng cấp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao theo xu thế phát triển của xã hội.

- Công tác bảo vệ môi trường đã được chú trọng, tuy nhiên môi trường cần quan tâm cải thiện nhiều hơn. Diện mạo nông thôn tuy có nhiều đổi mới tiến bộ, khang trang, sạch đẹp nhưng chưa đều khắp cần tiếp tục được quan tâm nhân rộng đến các thôn để cùng thực hiện.

- Sự đầu tư nguồn vốn của Nhà nước đối với các hạng mục công trình lớn còn hạn hẹp, chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế nên việc triển khai thực hiện hiệu quả chưa cao.

- Việc huy động sự tham gia vào cuộc, sự đóng góp của nhân dân còn có phần hạn chế, một số bộ phận nhân dân do đời sống kinh tế khó khăn nên chưa tích cực tham gia vào các chương trình triển khai trên địa bàn.

Đội ngũ cán bộ chưa có kinh nghiệm trong công tác xây dựng nông thôn mới nên bước đầu còn gặp khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như tổ chức thực hiện.

Nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên cũng như vốn ngân sách xã còn khó khăn, chưa đáp ứng nhu cầu công việc. Nhân dân chủ yếu thu nhập từ ngành nông nghiệp, lâm nghiệp nên đời sống còn nhiều khó khăn.

2. Bài học kinh nghiệm

Một là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp; tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, mục đích chương trình, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đúng, hiểu sâu về nhiệm vụ xây dựng NTM, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó, người dân là chủ thể trực tiếp tạo được sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân.

Hai là: Xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân làm chủ, chính quyền tổ chức thực hiện.

Ba là: Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp gắn cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” và phong trào “gia đình 5 không, 3 sạch” với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”.

Bốn là: Để thực hiện tốt nội dung các tiêu chí hàng năm, BCD phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra rà soát, đánh giá kết quả từng tiêu chí đã đạt được và các tiêu chí chưa đạt, đồng thời phải đặt ra lộ trình thực hiện theo từng tháng, từng quý.

Năm là: Phải gắn nhiệm vụ xây dựng NTM với thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và của cấp ủy các chi bộ, coi việc xây dựng NTM là việc làm thường xuyên của từng cá nhân, gắn kết quả thực hiện với đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm. Đề cao tinh thần nêu gương của cán bộ đảng viên, khơi dậy tính tự lực, tự cường, chủ động tích cực của người dân; đa dạng hóa các nguồn lực, tạo sự thống nhất cùng thực hiện.

Sáu là: Phải thường xuyên tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tích cực gương mẫu điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trên đây là báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của UBND xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Điều phối XD NTM tỉnh;
- Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý XD NTM huyện;
- VP điều phối XDNTM huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: Vp.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Hưng